
ส าเนา 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว 

สมัยสามัญ  สมัยที่  3   ครั้งที่   2 /2565 
วันจันทร์ที่  15  เดือนสิงหาคม  พ.ศ.  2565 

ณ   ห้องประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลเสาเดียว  อ าเภอหนองหงส์  จังหวัดบุรีรัมย ์
----------------------- 

ผู้มาประชุม 
  1 นายบุญชู   ซาไธสง             ประธานสภา  อบต. 
  2 นายไสว    ทองภูบาล             รองประธานสภา  อบต. 
  3 นายประจวบ   กู่นอก   สมาชิกสภา  อบต.หมู่ที่  1 
  4 นายบุญเสง    ศรีนาค   สมาชิกสภา  อบต.หมู่ที่  3 
  5 นางสุพิน  จ าปาโพธิ์   สมาชิกสภา  อบต.หมู่ที่  4  
  6 นายวิมล    ลาดหลาว   สมาชิกสภา  อบต.หมู่ที่  6  
  7 นายสัมพันธ์  ปะนามะตัง   สมาชิกสภา  อบต.หมู่ที่  7 
  5 นางดาวเรือง    โสมค าพา            สมาชิกสภา  อบต.หมู่ที่  8 
  9 นายทองรัน    ปฏิพันโด   สมาชิกสภา  อบต.หมู่ที่  9 
  10 นางบัวพันธ์  ตรีสุวรรณ   สมาชิกสภา  อบต.หมู่ที่  11 
  11 นายกรกต  คิดได้             สมาชิกสภา  อบต.หมู่ที่  12 
  12 นายมนัส  ดุลกลาง   สมาชิกสภา  อบต.หมู่ที่  13 
  13 นายจักรกริช  วิวัฒน์บวรกุล  สมาชิกสภา  อบต.หมู่ที่  14 
  14 นายโชคชัย  บัวกด   สมาชิกสภา  อบต.หมู่ที่  15  
  15 นายอรรถพล    จอกนาค             เลขานุการสภา  อบต. 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
  -  ไม่มี  - 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม   
  1 นายค าสิงห์    กุนแก้ว   นายก  อบต. 
  2        นายค ากอง  ทองด้วง             รองนายก  อบต. 
  3        นางสุนันทนา  ใจคง                      ปลัดองคก์ารบริหารส่วนต าบลเสาเดียว 
  4        นางสาวลดาชาติ  แพงแสงไพศาล            รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
  5        นางกรรณิการ์    สุดตาชาติ            ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
  6        นายสมชาติ    ช่างค า             ผู้อ านวยการกองช่าง 
  7        นายนพรัตน์    ตอลบรัมย์             ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
  8        นายศักดิ์ชัย    ค าโส                       นายช่างโยธาช านาญงาน 
  9        นางวิรัตนา    ชุนทรภัทร์โภคิน            ผู้อ านวยการกองคลัง 
  10      นางสาวดวงใจ  ยืนยงชาติ             หวัหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
  11      นางนิภาพร   ศรีวงษ ์             นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
  12      นายเกียรติภูมิ  กิจไธสง             นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 
  13      นายสมพร    จ าเริญพูน                       เจ้าหน้าที่  อบต. 
  14      นางสาววรรภา  ธาตุดี                           นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
  15      นางสาวรุ่งทิพย์  ผ่องพรรณ์                     เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
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  16      ว่าที่ร้อยตรีอรรณพ  เกตุไธสง          ผู้ชว่ยนักทรัพยากรบุคคล 
  17      นางสาวเพ็ญศรี  ทองเหลือง                  หัวหนา้ฝ่ายอ านวยการ 
  18      นายแสวง   สุขวิเศษ                           นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
  19      นางสาวสุวรรณา  ปกักาเวสา                 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 
  20      นางกาญจนา  บุญเจริญชัย                   นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ 
  21      นายณัฐวุฒ ิ มุทิตาพันธ์                    เจ้าหน้าที่  อบต. 
  22      นายณัฐพล  คู่กระสังข ์                    นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
  23      นางสาวจรรยาพร  ววิัฒน์บวรกุล          นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
  24      นางสาวภัสราภรณ์  จันทร์ราช          ผู้ชว่ยนักพัฒนาชุมชน 
  25      จ่าเอกหญิงพรปวีร์  สิงห์รัมย์          นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 
  26      นายจีระพันธ ์ วันดึก                     เจ้าหน้าที่  อบต. 
  27      นายอานนท์    เพียงเกตุ                     จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยช านาญงาน                     
  28      นายเมธา    จันโสภา                      เจ้าหน้าที่  อบต.      
              
 เริ่มประชุม       เวลา      09.00  น. 
 

 เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว   นางสุนันทนา  ใจคง   ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว   เชิญ  
นายบุญชู  ซาไธสง    ต าแหน่ง   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว จุดธูปเทียน
บูชา  พระรัตนตรัย    เนื่องจาก    เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว         
นายอรรถพล  จอดนาค   ได้ยื่นหนังสือลาออกต่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสา
เดียว  เมื่อวันที่  5  สิงหาคม  2565    
          สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียวเข้าประชุม  จ านวน   15  ท่าน   ไม่มา
ประชุม   จ านวน  -  ท่าน  ในจ านวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียวทั้งหมด  
15  ท่าน  ครบองค์ประชุมตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น  พ.ศ.  2547  และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 )  พ.ศ.2554  ข้อ  25 และเชิญประธาน
กล่าวเปิดการประชุม   

  
ระเบียบวาระที่ 1       เร่ืองประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

 

นายบุญชู  ซาไธสง 
( ประธานสภาฯ ) 

เมื่อได้เวลาตามก าหนด   และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว  มาครบองค์
ประชุมแล้ว  ผมขอเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว  สมัยสามัญ      
สมัยที่ 3  ครั้งที่  2  ประจ าปี  2565 
ด้วย  สภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว   มีข้อราชการ   ข้อหารือที่จะน าเข้าสู่วาระการ
ประชุมในสมัยสามัญประจ าปี  สมัยที่  3  ครั้งที่  2  ประจ าปี 2565   ซึ่งอยู่ในสมัยประชุม
นี้ ซึ่งมีระเบียบวาระเพ่ือพิจารณาข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีพ.ศ. 2566  วาระที่  
2  และวาระท่ี  3   และข้อหารืออ่ืน ๆ  ซึ่งผมมีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ คือ 
 

1.1 นายอรรถพล  จอดนาค    เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว  ขอลาออก  
เมื่อวันศุกร์ที่ 5  เดือนสิงหาคม  พ.ศ.2565    
 
 



-3- 
1.2  ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรม  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 90 พรรษา  12  สิงหาคม  2565   ณ  อ าเภอหนองหงส์  ทั้งภาคเช้าเวลา    
06.30 น  และภาคค่ า  เวลา  16.30  น 
1.3  หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้หนองกี่  ต าบลทุ่งกระตาดพัฒนา  อ าเภอหนองกี่  จังหวัด
บุรีรัมย์  แจ้งตามหนังสือด่วนที่สุด  ที่  ทส 1621.80.6/ว381  ลงวันที่  27  กรกฎาคม  
2565  เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศ   
          ด้วยหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้หนองกี่   แจ้งเรื่องการปิดประกาศพระราช
กฤษฎีกา  ก าหนดไม้หวงห้าม  (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2565   ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
เล่ม  139  ตอน  28  ก  ลงวันที่  7   พฤษภาคม  2565   โดยมีผลบังคับใช้เมื่อพ้น
ก าหนดเก้าสิบวัน   นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป    ( มีผลบังคับใช้ตั้งแต่
วันที่  4  สิงหาคม  2565 )  มีสาระส าคัญเป็นการก าหนดให้ 
           ไม้สัก  ไม้ยาง  ไม้ชิงชัง  ไม้เก็ดแดง  ไม้พะยูงแกลบ ไม้กระพ้ี  ไม้แดงจีน ไม้ขะยุง    
ไม้ซิก  ไม้กระซิก  ไม้กระซิบ   ไม้พะยูง  ไม้หมากตั๊กแตน  ไม้กระพ้ีเขาควาย  ไม้เก็ดด า  ไม้อี
เฒ่า  ไม้เก็ดเขาควาย (Dalbergia  spp.)  ที่ขึ้นในป่า  ในท้องที่ทุกจังหวัดทั่วราชอาณาจักร   
เป็นไม้หวงห้ามประเภท ก  ไม้หวงห้ามธรรมดา   และ 
          ไม้กฤษณา  ที่ขึ้นในป่า  ในท้องที่ทุกจังหวัดทั่วราชอาณาจักร   เป็นไม้หวงห้าม
ประเภท ก  ไม้หวงห้ามธรรมดา   เนื่องจากปัจจุบันมีการลักลอบตัดโค่นไม้กฤษณา  เพ่ือเอา
ชิ้นกฤษณาที่อยู่ในเนื้อไม้  และ  ไม้ประเทียนทะเล  ที่ขึ้นในป่า  ในท้องที่ทุกจังหวัดทั่ว
ราชอาณาจักร   เป็นไม้หวงห้ามประเภท ข  ไม้หวงห้ามพิเศษ   เนื่องจากมีการลักลอบขุดไม้
ประเทียนทะเลจากที่ดินของรัฐไปจ าหน่าย  ท าให้ไม้ทั้งสองประเภทซึ่งเหลืออยู่ในป่าตาม
ธรรมชาติน้อยมากอยู่แล้วจ านวนลดลงอย่างรวดเร็ว   อาจส่งผลต่อการด ารงอยู่ของพันธุ์ไม้
ดังกล่าว 
 

ที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา ( การประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเสาเดียว   สมยัสามัญ   สมยัที่  3  ครัง้ที่  1  ประจ าปี  2565    
เมื่อวันที่  5  สิงหาคม   2565 

 

นายบุญชู  ซาไธสง 
( ประธานสภาฯ ) 

ขอให้ที่ประชุมได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว   
สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่  1  ประจ าปี  2565  เมื่อวนัที่ 5  เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565   
ณ   ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว   หากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลเสาเดียวท่านใด  ต้องการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงถ้อยค าในบันทึกการประชุมโปรดยกมือ    
เมื่อไม่มีขอมติที่ประชุม 

ที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว  สมัยสามัญ  สมัยที่  3  
ครั้งที่ 1  ประจ าปี  2565  เมื่อวันที่  5  เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565  ถือเป็นเอกฉันท์ 
รับรองรายงานการประชุม                        จ านวน      15    เสียง 
ไม่รับรองรายงานการประชุม                     จ านวน       -       เสียง 
งดออกเสียง                                         จ านวน       -      เสียง 
ลาประชุม/ขาดประชุม                               จ านวน        -       ท่าน 
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ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพื่อพิจารณา 

 

 3.1  เลขานุการสภาองค์ดารบริหารส่วนต าบลเสาเดียว ขอลาออก 
นายบุญชู  ซาไธสง 
( ประธานสภาฯ ) 

ตามท่ี  นายอรรถพล  จอกนาค   ต าแหน่ง  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว 
ได้ขอลาออก เมื่อวันที่  5  สิงหาคม  2565   ท าให้ต าแหน่งเลขานุการสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเสาเดียวว่างลง  
- อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕๗ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ ก าหนดให้
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพ้นจากต าแหน่งเมื่อครบอายุของสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล มีการยุบสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หรือสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีมติให้
พ้นจากต าแหน่ง   มีท่านใดจะเพ่ิมเติมหรือไม่   
 

ที่ประชุม -   ไม่มี  - 
 

นายบุญชู  ซาไธสง 
( ประธานสภาฯ ) 

เมื่อไม่มีท่านใดเพ่ิมเติม  ผมขอมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว  ให้ความ
เห็นชอบ ให้  นายอรรถพล  จอกนาค   ต าแหน่ง    เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
เสาเดียว   พ้นจากต าแหน่ง  
 

มติที่ประชุม มีมตเิห็นชอบเป็นเอกฉันท์ให้   นายอรรถพล  จอกนาค    
พ้นจากต าแหน่ง    เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว 
เห็นชอบ                                           จ านวน      15    เสียง 
ไมเ่ห็นชอบ                                        จ านวน       -       เสียง 
งดออกเสียง                                       จ านวน       -       เสียง 
ลาประชุม/ขาดประชุม                             จ านวน       -        ท่าน 
ถือมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
 

 3.2  เลือกเลขานุการสภาองค์ดารบริหารส่วนต าบลเสาเดียว (แทนต าแหน่งท่ีว่าง) 
นายบุญชู  ซาไธสง 
( ประธานสภาฯ ) 

ตามท่ี  นายอรรถพล  จอกนาค   ต าแหน่ง  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว 
ได้ขอลาออก เมื่อวันที่  5  สิงหาคม  2565   ท าให้ต าแหน่งเลขานุการสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเสาเดียวว่างลง   
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. 2547  และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 13 วรรคหนึ่ง ก าหนดว่า “วิธีเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่น ให้น าความใน
ข้อ 8 มาใช้บังคับโดยอนุโลม” วรรคสอง บัญญัติว่า “เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติเลือกเลขานุการ
สภาท้องถิ่นแล้ว ให้เลขานุการสภาท้องถิ่นชั่วคราวพ้นจากต าแหน่ง” ข้อ 14 ก าหนดว่า “ใน
การเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่นหรือเลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามีการ
เสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงต าแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก”   และ 
ข้อ 18 ก าหนดว่า “ให้สภาท้องถิ่นเลือกพนักงานหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นนั้นคนหนึ่ง เป็นเลขานุการสภาท้องถิ่น” วรรค
สอง บัญญัติว่า “ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่น   ให้
หมายความถึง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเท่านั้น ” ขอชี้แจงระเบียบฯข้อกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง   เพ่ือให้การด าเนินการตามระเบียบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  จึงขอให้สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว   เสนอชื่อผู้ที่เห็นสมควรจะเป็นเลขานุการสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลเสาเดียว   พร้อมผู้รับรอง 2 ท่าน    เชิญครับ 
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นายสัมพันธ์   
ประนามะตัง 
( ส.อบต.หมู่ที่ 7 ) 

กระผม  นายสัมพันธ์  ประนามะตัง  ขอเสนอ   นางสุนันทนา  ใจคง      

นายบุญชู  ซาไธสง 
( ประธานสภาฯ ) 

ขอผู้รับรองครับ 

 มีผู้รับรอง 
 

ผู้รับรองคนที่  1    นางสุพิน    จ าปาโพธิ์         ( ส.อบต.  หมู่ที่  4 ) 
ผู้รับรองคนที่  2    นายทองรัน  ปฏิพันโด        ( ส.อบต.  หมู่ที่  9 ) 

นายบุญชู  ซาไธสง 
( ประธานสภาฯ ) 

มีท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ 

ที่ประชุม -   ไม่มี  - 

นายบุญชู  ซาไธสง 
( ประธานสภาฯ ) 

เมื่อไม่มี  ผมขอมติที่ประชุมกรุณายกมือครับ 

มติที่ประชุม มีมตเิห็นชอบเป็นเอกฉันท์ให้   นางสุนันทนา   ใจคง    
เป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว 
เห็นชอบ                                           จ านวน      15    เสียง 
ไมเ่ห็นชอบ                                        จ านวน       -       เสียง 
งดออกเสียง                                       จ านวน       -       เสียง 
ลาประชุม/ขาดประชุม                             จ านวน       -        ท่าน 
ถือมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 

นายบุญชู  ซาไธสง 
(ประธานสภา อบต.) 

- ถือว่า  ท่านสุนันทนา   ใจคง    ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว   ได้รับเลือกให้เป็น
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว  ขอแสดงความยินดีกับท่านครับ 

นางสุนันทนา   ใจคง 
(ปลัด อบต.ฯ) 

- ขอขอบคุณสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียวผู้ทรงเกียรติทุกท่านค่ะ  ที่ไว้วางใจ 
ให้รับต าแหน่งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว   จะท าหน้าที่ตามระเบียบ
กฎหมาย  ในต าแหน่ง เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว  ให้ดีที่สุดค่ะ 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ. 2566 
( วาระท่ี  2 )  ขั้นแปรญัตติ 

 4.1  พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2566    ( วาระที่  2 )   
       ขั้นแปรญัตติ 

นายบุญชู  ซาไธสง 
( ประธานสภาฯ ) 

ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว  ได้แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ เพ่ือพิจารณา  
ค าเสนอขอแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
ของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๕๐ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้
พิจารณาแล้ว  จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้น  ตามร่างเดิม และตามที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม  
พร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็น  ยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น รายงานนั้นอย่างน้อยต้อง
ระบุว่า ได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของ
คณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด้วย  การแปรญัตตินั้นเป็นประการใด การสงวนความเห็นของ
กรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวนค าแปรญัตติ และให้ ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้น
สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณา  เว้นแต่กรณีต้องพิจารณา
เป็นการด่วน  และให้คณะกรรมการแปรญัตติร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย   
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เพ่ือแถลงประกอบรายงานหรือ ชี้แจงข้อสงสัยต่างๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น ต่อไปขอเชิญ
คณะกรรมการแปรญัตติรายงาน ต่อที่ประชุม 
 

นายประจวบ  กู่นอก 
( ประธานแปรญัตติฯ ) 

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
เสาเดียว คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียวทุกท่าน กระผมนายประจวบ กู่นอก  
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  ขอรายงานผลการแปรญัตติ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566   ตามที่ได้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลเสาเดียว   สมัยสามัญ สมัยที่ 3  ครั้งที่  1  เมื่อวันที่ 5  สิงหาคม 2565  ในการ
พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  2566 ผ่านวาระที่ 1 ซึ่งสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลเสาเดียว  ได้รับหลักการแล้ว  และได้แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ   
คณะกรรมการแปรญัตติ  ได้มีการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ   ร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 9 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2565 เริ่ม
ประชุมเวลา 08.30 น.  ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว  ผู้เข้าประชุม 
             1    นายประจวบ  กู่นอก                 ประธานกรรมการแปรญัตติ 
            2    นายกรกต    คิดได้       รองประธานกรรมการแปรญัตติ 
   3    นายจักรกริช  ววิัฒน์บวรกุล      กรรมการแปรญัตติ 
            4    นายสัมพันธ์  ปะนามะตัง                 กรรมการแปรญัตติ 
            5    นางดาวเรือง    โสมค าพา                 เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ 
พร้อมด้วยคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว และเจ้าหน้าที่งบประมาณในการ
เข้าร่วมรับฟังการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 ในครั้งนี้ 
           ซ่ึงสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียวได้ก าหนดระยะเวลาในการรับค าแปรญัตติ  
ตั้งแต่วันที่  6–7–8  เดือนสิงหาคม  พ.ศ. 2565   ในระหว่างเวลา 08.30 น.  ถึง  เวลา  
17.00 น.   ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดเสนอขอแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ   ตามวันเวลาที่  
ก าหนด   คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี   พ.ศ.2566   
ไดป้ระชุมพิจารณาในวันที่   9   สิงหาคม   2565  และ   ที่ประชุมมีมติยืนยันร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566  ใหค้งร่างฯ  เดิมไว้ทุกประการ   และ
เสนอรายงานการประชุมดังกล่าวต่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว    เพ่ือขอ
มติเห็นชอบในวาระที่  2  ต่อไป        

นายบุญชู  ซาไธสง 
( ประธานสภาฯ ) 

มีท่านใดจะชี้แจงหรือสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ 

ที่ประชุม -   ไม่มี  - 

นายบุญชู  ซาไธสง 
( ประธานสภาฯ ) 

เมื่อไม่มี  ผมขอมติที่ประชุมกรุณายกมือครับ 

นายบุญชู  ซาไธสง 
( ประธานสภาฯ ) 

ขอเชิญที่ประชุมลงมติให้ความเห็นชอบร่างงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 
2566   ( วาระท่ี  2 )   กรุณายกมือ 

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์    ผ่านวาระท่ี  2  เข้าสู่  วาระที่  3 
 เห็นชอบ                                           จ านวน      15    เสียง 

ไมเ่ห็นชอบ                                        จ านวน       -       เสียง 
งดออกเสียง                                       จ านวน      -        เสียง 
ลาประชุม/ขาดประชุม                             จ านวน       -        ท่าน 
มีมตเิห็นชอบเป็นเอกฉันท์   
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ. 2566 
(วาระท่ี  3 )  ขั้นลงมติ 
 

 5.1  พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2566    ( วาระที่ 3 )   
       ขั้นลงมติ 

นายบุญชู  ซาไธสง 
( ประธานสภาฯ ) 

เมื่อที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับหลักการในร่างงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 
2565  ผ่านวาระท่ี  2  ขั้นแปรญัตติ   ในวาระท่ี  3  นี้จึงไม่มีการอภิปรายหรือแก้ไข  ท่านใด 
เห็นควรอนุมัติให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2566 
กรุณายกมือ  

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์    ผ่านวาระท่ี  3 
เห็นชอบ                                           จ านวน      15    เสียง 
ไมเ่ห็นชอบ                                        จ านวน       -       เสียง 
งดออกเสียง                                       จ านวน      -        เสียง 
ลาประชุม/ขาดประชุม                             จ านวน       -        ท่าน 
มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ เห็นควรอนุมัติให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2566 
   

นายบุญชู  ซาไธสง 
( ประธานสภาฯ ) 

ขอขอบคุณสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุกท่านที่มีมติเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติ  
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ. 2566  เสนอ  นายอ าเภอหนองหงส์เพ่ือพิจารณาอนุมัติ  
และจะได้น ามาประกาศใช้เป็น   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2566  ต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่องอ่ืนๆ 

นายบุญชู  ซาไธสง 
( ประธานสภาฯ ) 

มีท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติม  ขอเชิญครับ 
 

นายมนัส  ดุลกลาง 
( ส.อบต.หมู่ที่13) 

เรื่องความเดือดร้อนของประชาชน  หมู่ที่  11 บ้านห้วยก้อม  และหมู่ที่  13  บ้านหนองไผ่
เกี่ยวกับเรื่องน้ าท่วมนาข้าว   

นายประจวบ กู่นอก 
( ส.อบต.หมู่ที่ 1 ) 

ความเดือดร้อนจากการเดินทางสัญจรไปมาถนนเชื่อมต าบลสระทอง  สายห้วยก้อม-สระทอง   

นายบุญเสง  ศรีนาค 
( ส.อบต..หมู่ที่ 3 ) 

ความเดือดร้อนจากการเดินทางสัญจรไปมาถนนเส้นคลองหว้า   

นายกรกต  คิดได้ 
( ส.อบต.หมู่ที่12) 

ความเดือดร้อนจากการเดินทางสัญจรไปมาถนนเส้นคลองตะโก   

นายค าสิงห์  กุนแก้ว 
 ( นายก อบต. ) 

-ถนนเชื่อมต าบลสระทอง  สายห้วยก้อม-สระทอง  ยังเหลือระยะทางอีกประมาณหกร้อยเมตร  
และในหมู่บ้านอื่นๆ  ที่ได้รับความเดือดร้อนในช่วงฤดูฝน  ท าให้ถนนสัญจรไปมาล าบาก  ช ารุด
เสียหาย   คณะผู้บริหารจะพิจารณาด าเนินการแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนใน
โอกาสต่อไป    

นายสัมพันธ์ 
ประนามะตัง 
( ส.อบต.หมู่ที่ 7) 

ความเดือดร้อนจากการเดินทางสัญจรไปมาถนนเส้นหนองเต่า-หัวฝาย   

นายสมชาติ  ช่างค า 
 ( ผอ.กองช่าง ) 

-ถนนหนองเต่า-หัวฝาย  เบื้องต้นทราบว่าได้รับงบอุดหนุนมาในปีงบประมาณ  2566  
ระยะทาง  400  เมตร  และถนนสายไปวัดป่าไทรงาม  ได้รับงบอุดหนุนมาในปีงบประมาณ  
2566  ระยะทาง 1,800  เมตร 
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-ความเดือดร้อนจากการเดินทางสัญจรไปมาถนนเส้นคลองหว้า  ขอความอนุเคราะห์  ให้
สมาชิกสภา  อบต. .และผู้น าได้ด าเนินการเรื่องหนังสือยินยอมในกรณีที่ส่วนบุคคล  เพ่ือที่
องค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียวจะได้ด าเนินการช่วยเหลือเรื่องถนนที่ได้รับความเดือดร้อน
ต่อไปได้ครับ 

นายบุญชู  ซาไธสง 
( ประธานสภาฯ ) 

มีท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม่   
 

ที่ประชุม -   ไม่มี   - 
 

นายบุญชู  ซาไธสง 
( ประธานสภาฯ ) 

เมื่อมีท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติม  ผมขอปิดประชุม   
 

เลิกประชุมเวลา     12.00  น.   
 
 

    (ลงชื่อ)      สุนันทนา    ใจคง     ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
               (นางสุนันทนา   ใจคง) 

                     เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว   
 

                     (ลงชื่อ)          บุญชู   ซาไธสง           ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
                                   (นายบุญชู    ซาไธสง) 
                ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว  
 

 
 

 บันทึกรายงานการประชุม    ได้ผ่านการตรวจจากคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียวแล้ว     เห็นควรแจ้งสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว    เพ่ือรับรองรายงาน
การประชุมครั้งต่อไป 

 
                     คณะกรรมการตรวจบันทึกการประชุมสภาท้องถิ่น    
 

                               (ลงชื่อ)           ประจวบ  กู่นอก    ประธานกรรมการตรวจบันทึกฯ 
                                               (นายประจวบ  กู่นอก) 
                                             สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  1 
                    (ลงชื่อ)          ทองรัน  ปฏิพันโด             กรรมการตรวจบันทึกฯ 
                   (นายทองรัน  ปฏิพันโด) 
                  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  9 
                               (ลงชื่อ)          ดาวเรือง  โสมค าพา   กรรมการตรวจบันทึกฯ/เลขานุการ 
                   (นางดาวเรือง  โสมค าพา) 
                  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  8     
 
 
 
 
 



ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว 
สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่  2  ประจ าปี  2565 

วันที่  15  เดือนสิงหาคม  2565 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

    



ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว 
สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่  2  ประจ าปี  2565 

วันที่  15  เดือนสิงหาคม  2565 
 

 
 
 
 

 
 
       
 
 


